
Số: 02 -TB/UBH

THÔNG BÁO

Về việc thông tin đơn vị cung cấp dung dịch rửa tay khô sát khuẩn (Sunny) ưu đãi dành cho tổ chức Đoàn, Hội

Căn cứ chương trình Công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Đức Huệ năm 2020; Căn cứ thông báo số 03-TB/UBH ngày 04/3/2020 về việc thông tin đơn vị cung cấp nước rửa tay khô, sát khuẩn (Sunny) ưu đãi dành cho tổ chức Đoàn, Hội; Căn cứ tình hình bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhằm giúp các cơ sở Đoàn, Hội kịp thời có các hoạt động thiết thực trong công tác tuyên truyền, chung tay cùng cộng đồng phòng chống bệnh Covid-19.

Trên cơ sở trao đổi, thống nhất của công ty TNHH Việt Bảo Tín, đơn vị cung cấp dung dịch rửa tay khô sát khuẩn (Sunny) và Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An; Ủy ban Hội huyện thông báo đến các đơn vị một số nội dung cụ thể như sau:

Công ty TNHH Việt Bảo Tín đảm bảo sẽ cung cấp đủ dung dịch rửa tay khô sát khuẩn (Sunny) theo nhu cầu của các đơn vị với giá ưu đãi nhất:

+ Đối với chai dung tích 500ml: có giá là 72.000đ/chai (giảm 50% so với giá bán trên thị trường, giá bán trên thị trường là 144.000đ/chai).

+ Đối với chai dung tích 100ml: có giá bán là 18.000đ/chai (giảm 10.000đ/chai so với giá bán trên thị trường, giá bán trên thị trường là 28.000đ/chai).

Với mỗi sản phẩm mà đơn vị đăng ký mua, công ty sẽ trích lại một phần kinh phí để cùng với đơn vị làm công tác an sinh xã hội tại địa phương, cụ thể như sau:

+ Đối với chai dung tích 500ml: sẽ trích lại cho đơn vị 8.000đ/chai.

+ Đối với chai dung tích 100ml: sẽ trích lại cho đơn vị 2.000đ/chai.

Các đơn vị nếu có nhu cầu và muốn đăng ký mua sản phẩm đề nghị liên hệ, trao đổi trực tiếp với Công ty TNHH Việt Bảo Tín thông qua anh **Nguyễn Minh Hùng** - Phó Giám đốc công ty, số điện thoại: 0913.661.606.

Trên đây là Thông báo về việc thông tin đơn vị cung cấp dung dịch rửa tay khô sát khuẩn (Sunny) ưu đãi dành cho tổ chức Đoàn, Hội, nếu các đơn vị có nhu cầu có thể liên hệ với phía công ty./.

Nơi nhận:

- Đoàn xã, thị trấn và trực thuộc;
- UBH xã, thị trấn và trực thuộc;
- Lưu (Vp-H.A).

TM. ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM HUYỆN

PHÓ CHỦ TỊCH



Võ Hoàng Anh